



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระหว่าง



วิทยาลัยเทคนิคพะเยา กับ บริษัท เบสท์ เอนจิเนียริง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยนายสถิตย์ ปริบุญณกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๓๕๕ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถานศึกษา” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เบสท์ เอนจิเนียริง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด โดยนายปัญญา แก้วเทพ ตำแหน่ง ประธานบริษัท สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๓๙/๙๙ หมู่ ๔ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เรียกว่า “สถานประกอบการ” ฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ “สถานศึกษา” ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี กับ “สถานประกอบการ” ตกลงที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑ หลักการและเหตุผล

การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนระดับกลางด้านวิชาชีพในสาขาต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีกระบวนการสร้างเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบการวิจัย และพัฒนาการสร้างต้นแบบการผลิตและตัดแปลงเทคโนโลยีสู่กระบวนการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ สถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีให้สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาสามารถเข้าสู่โลกอาชีพได้ทันที ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยให้ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ในรูปแบบความร่วมมือ (Cooperative Education and Training) โดยการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษา และจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

บริษัท เบสท์ เอนจิเนียริง แอนด์ โซลูชั่นส์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าว จึงได้มีความประสงค์ทำความร่วมมือรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) โดยพิจารณานักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในบริษัท ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานในขอบข่ายงานที่ฝึกปฏิบัติหรือใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป

